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การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2561 

วันอังคารที่   21   สิงหาคม   2561 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.    ปิดประชุมเวลา  12.30  น.              

 ผู้เข้าประชุม 

 1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

 2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

 3. นายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 4. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 5. นายจรูณ    อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายภัทรพงศ์   จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. นายจําลอง    ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นายจิระพันธ์  สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 12. นายสักการ ณิยกูล   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง 

 13. นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  เลขานุการสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

2. นางลําดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

3. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

4. นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

5. นางศิริกานต์ อุนจะนํา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

6. นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

7. นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

8. นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

9. จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา  นายช่างไฟฟ้า 

10.นายพีราวัชร์ เขียววาท  วิศวกรโยธา 



2 
 

11.วา่ที่ร.ต.สบืศักดิ์ ปัญโญ   นิติกร 

12.นางสาววรินทร มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

13.นางณภาภัช  ศิรพฤฒิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

14.นายสุพล  กันทาสม  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

15.นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

16.นางสาวเรณู บุญตัน   พนักงานจ้าง 

17.นายวุฒิไกร  จั๋นอ้าย   พนักงานจ้าง 

18.นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

19.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

20.นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา 

21.นางสาวเกวลนิ ม่วงเกษม  พนักงานจ้าง 

22.นางนิตยา  เพ็งแชม่   นักวิชาการคลัง    

23.นางคณิสร  ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

24.นายพงศกร  กันทะส ี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

25.นายเนตร  ศรีคํามูล  พนักงานขับรถยนต์ 

26.นายบุญส่ง  ณ ลําปาง  พนักงานขับรถยนต์ 

27.นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

28.นายอนุชา  มานพ   พนักงานจ้าง 

29.นายบิน  สุต๋า   พนักงานจ้าง 

30.นายพงษ์ศิริ  อินทรวิศิษย์  พนักงานจ้าง 

31.นางนภาชาด ชัยปินชนะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

32.นางสาวสมใจ ชนะวงค์ษา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

  

บันทกึการประชุม 

          เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  

  เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองเข้าห้องประชุม   

เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง    จํานวน  11 คน   ครบองค์

ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล    ได้รับเอกสารจากกองช่างโดยขอให้ทาํการแก้ไขเอกสาร  จํานวน  2  

รายการ  ชุมชนต้นผึ้ง – สันคะยอม  ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลสันป่าตองไปแล้วน้ัน  

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

2.1 การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ   สมัยที่  2  ครั ้งที่  1  

ประจ าปี พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2561 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว          

ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่  1 

ประจําปี  2561  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2561  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมือรับรองรายงานการประชุม  10  เสียง     ประธานสภาเทศบาล   

งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562  (วาระที่ 1) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตองเสนอญัตติ 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญั ติ   เ ร่ือง  

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  (วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ)  

รายละเอียดดังน้ี 
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  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลสันป่าตอง  จะได้เสนอร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562  ต่อสภาเทศบาลตําบล

สันป่าตอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี ้

 
  ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 
………… 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
 

      บดัน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลสันป่าตอง  จะได้เสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้นในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหาร
เทศบาลต าบลสันป่าตอง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้ทราบถึง
สถานะการคล ัง ตลอดจนหล ักการและแนวนโยบายในการด า เนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานะ การคลังของเทศบาล 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ณ  วนัที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลสนัป่าตอง 
  มีสถานะการเงิน ดงัน้ี 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร           จ  านวน      42,729,624.36    บาท 
1.1.2 เงินสะสม                         จ านวน           24,640,459.25    บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม           จ านวน      11,649,470.74    บาท 
1.1.4 เงินกูค้งคา้ง                              จ  านวน           7,436,659.91    บาท 

2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ  วนัที่  6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  

  (1)  รายรับจริงทั้งส้ิน      51,467,640.20    บาท   ประกอบดว้ย 
 หมวดภาษีอากร      จ  านวน            4,441,151.68    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ  านวน            1,050,091.86    บาท       
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น      จ  านวน               128,028.67    บาท 
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ  านวน           1,124,891.83    บาท 
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 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด     จ  านวน                 81,819.25    บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทุน                   จ  านวน            13,500.00    บาท 

       หมวดภาษีจดัสรร      จ  านวน           21,111,950.91    บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป     จ านวน           23,516,206.00    บาท 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์  จ  านวน   0.00   บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ  านวน  38,056,704.13  บาท  ประกอบดว้ย 

 งบกลาง                        จ  านวน          8,749,230.00    บาท 
 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจา้งประจ าและค่าจา้งชัว่คราว) จ  านวน       14,972,859.80    บาท 
 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุและสาธารณูปโภค) จ านวน  8,514,724.33   บาท 
 งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง)   จ  านวน             640,890.00   บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน)     จ  านวน         1,061,35 0.00   บาท 
 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)     จ  านวน          5,179,000.00   บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์จ  านวน  0.00   บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่     จ  านวน  1,683,191.00   บาท 

3. งบเฉพาะการ  
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลต าบลสนัป่าตอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วนัที่ 30  มิถุนายน  2561 

รายรับจริง        จ  านวน       6,244,290.00    บาท 
รายจ่ายจริง        จ  านวน       3,241,471.48    บาท 
ก าไรสะสม        จ  านวน       3,002,818.52    บาท 
เงินสะสม        จ  านวน   -      บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม        จ  านวน      -      บาท     
กูเ้งินจากธนาคาร / ก.ส.ท. / อ่ืนๆ         จ  านวน     40,068,185.94    บาท 
ยมืเงินสะสมจากเทศบาล         จ  านวน               -                บาท 
ก าไรสุทธิ จ านวน       4,495,255.81    บาท 
เงินฝากธนาคาร       จ านวน      -        บาท 
ทรัพยรั์บจ าน า   จ านวน       65,544,000.00  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลสันป่าตอง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

รายได้จัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 4,201,146.55 3,800,000.00 3,930,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,011,546.12 1,011,000.00 1,014,000.00 
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 473,617.28 500,500.00 500,500.00 
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 1,348,576.74 1,400,000.00 1,400,000.00 
 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 86,057.00 46,500.00 43,000.00 
 หมวดรายไดจ้ากทุน 00.00 5,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 7,120,843.69 6,763,000.00 6,892,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  หมวดภาษีจดัสรร 24,927,377.43 24,480,000.00 24,580,000.00 

       รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

24,927,377.43 24,480,000.00 24,580,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 23,246,206.00 25,661,000.00 25,200,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 23,246,206.00 25,661,000.00 25,200,000.00 

รวม 55,294,527.12 56,904,000.00 56,672,500.00 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง  10,648,515.14 10,820,650.00 11,689,450.00 
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 18,880,402.26 21,969,900.00 21,580,860.00 
งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุและสาธารณูปโภค) 12,488,718.68 13,398,170.00 14,421,740.00 
งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 8,141,329.00 5,726,260.00 3,703,500.00 
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) 4,979,000.00 4,989,000.00 5,275,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 55,137,965.08 56,903,980.00 56,670,550.00 

รวม 55,137,965.08 56,903,980.00 56,670,550.00 
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รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หมวดรายรับ 
รายรับจริง 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
หมวดรายได ้    

  1. ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลุด 743,450.00 1,242,590.00 968,445.00 
  2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร 10.60 9.44 0.48 
  3. ดอกเบี้ยรับจ าน า 7,851,778.25 7,427,026.00 7,003,670.25 
  4. รายไดเ้บด็เตล็ด - - 400.00 
หมวดรายไดอ่ื้น    

1. เงินท านุบ ารุงทอ้งถ่ิน 30 % 1,181,343.60 1,225,606.94 1,348,576.74 
  2. ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50 % 1,968,905.99 2,042,678.23 2,247,627.91 
  3.บ าเหน็จรางวลั ร้อยละ 20 % 787,562.40 817,071.29 899,051.16 

รวมรายรับ 12,533,050.84 12,754,981.90 12,467,771.54 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบรายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบกลาง  2,606,465.13 2,199,924.64 2,142,071.89 
งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจา้งประจ าและค่าจา้ง
ชัว่คราว) 

974,640.00 1,105,725.00 989,110.00 

งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใชส้อย วสัดุ และ
สาธารณูปโภค) 

823,834.35 761,648.48 981,293.27 

งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 51,000.00 44,000.00 61,700.00 
งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน) 3,995,611.99 4,143,156.46 4,553,055.81 

รวมรายจ่าย 8,451,551.47 8,254,454.63 8,727,230.97 
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  ที่สมาชิกสภาเทศบาลมีเอกสารอยู่แล้วน้ัน  เห็นว่ามีการต้ัง

งบประมาณใกลเ้คียงกับปีที่ผ่านมา  กล่าวคือ  ในปี พ.ศ.2560  ได้มีการต้ัง 

งบประมาณไว้จํานวน   55,294,527.22 บาท   และในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561  มีการต้ังงบประมาณไว้ที่ 56,672,500.-บาท  โดยปีที่ผ่านมา 

ได้ต้ังงบประมาณในวันที่  6  สิงหาคม  2560   คาดว่าคงจะมีงบประมาณ 

เข้ามาอีก  แต่ในความเห็นส่วนตัวยังมีความสงสัยในโครงการก่อสร้างของ

เทศบาลที่ยังไมไ่ด้ดําเนินการ  ไมท่ราบว่าติดขัดในเร่ืองใด เพราะงบประมาณ 

ก็ต้ังไว้แล้ว  เหตุใดโครงการจึงล่าช้า  ซึ่งจะสอบถามที่ประชุมในวาระที่  6   

เร่ืองอื่น ๆ ต่อไป  

   ขอสอบถามหน้า  42  ในช่องประมาณการ  และมียอดต่าง (%)  น้ัน   

สงสัยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ไม่ทราบว่าเทศบาลได้จ่ายเบี้ยดังกล่าวให้ผู้ป่วย 

ในพ้ืนที่หรือไม ่ เพราะเห็นว่า ปี 2559 จ่ายจริง  91,000.-บาท  ปี 2560 

จ่ายจริง  90,000.-บาท   ปี 2561 ประมาณการ  90,000.-บาท          

ปี 2562   ประมาณการ  90,000.-บาท  มียอดต่าง  0%  ขอเรียนถามที่

ประชุมดว้ย  

   และ สม ทบก อง ทุ นสวั สดิ ก าร ชุมชน   ในปี  25 62  ต้ั ง ไ ว้  

100 ,000 .-บาท   และสมทบกองทุ นหลั กประกั นสุขภาพ ต้ั ง ไ ว้  

120,000.-บาท  ขอขอบคุณเทศบาลที่ให้การสนับสนุนดว้ย 

นายสักการ  ณิยกูล   ตามที่ นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล        

ได้สอบถามที่ประชุมถึงยอดต่างเปอร์เซ็นต์ของค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ น้ัน 

เน่ืองจาก ว่าจํานวนเงินที่ ต้ังไว้เท่าเดิมไม่เพ่ิมไม่ลดยอดต่างเลยเป็น 0%  

สําหรับรายละเอียดการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลตําบลสันป่าตองน้ัน      

มีผู้ป่วยในพ้ืนที่เทศบาลจํานวน  15  คน  รวมเป็นเงิน  90,000.-บาท   

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ ปัจจุบันเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ไม่มีผู้บริหาร  ซึ่งอาจมีการ

กล่ันกรองน้อยกว่าทุกคร้ัง  ซึ่งที่ผ่านมาจะมีการประชุมเพ่ือหารือก่อนจัดทํา

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  และก่อนจะจัดทําร่างงบประมาณได้มี

การประชุมหารือถึง  3  คร้ัง   แต่ในปีนี้มีการประชุมเพียง  1 คร้ัง  และ

จัดส่งให้สภาเทศบาลตําบลสันป่าตองพิจารณา   ซึ่งงบประมาณที่ต้ังไว้ถึง 

57 ล้าน  มีเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองตรวจสอบน้อย

เกินไป   
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   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้ดูในหน้า  4  งบลงทุน  

(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ปี  2560   8,141,329.-บาท            

ปี 2561   5,726,260.-บาท    ปี  2562  3,703,500.-บาท  

สังเกตเห็นว่างบประมาณที่ต้ังไว้ลดลงอย่างน่าใจหายเพียงแค่ปีเดียวยอด

งบประมาณลดลงเร็วมาก  ยอดงบประมาณที่ลดลงนี้เป็นหน้าที่ของใคร

ตรวจสอบ     และในพื้นที่ เทศบาลจะไม่มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภคแลว้หรือไม ่อย่างไร   มีตัวเลขยอดงบประมาณตกหล่นหรือไม่  

จึงอยากทราบว่าสัดส่วนของงบประมาณด้านพัฒนาคิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมดเท่าไร   

   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้ดูเอกสารหน้าด้าน

หลังสุดตาราง   

   หัวข้อ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปี 2561  ต้ังไว้ 7,000,000.-บาท     

ในปี 2562  ต้ังไว้  7,600,600.-บาท  มียอดเพ่ิมขึ้นมา  600,600.-บาท  

อยากทราบว่ายอดเงินที่เพ่ิมขึ้นได้ขอ้มูลจากไหน อย่างไร 

   หัวข้อ  ค่าตอบแทนการปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว้  

224,000.-บาท  เป็นค่าตอบแทนเพ่ือการทําอะไร  เห็นต้ังงบประมาณไว้

ทุกปี  อยากสอบถามว่าใช้เพื่ออะไร 

   รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซึ่งบรกิาร  ต้ังไว้  2,697,740.-บาท  เป็นตัว

เลขที่สูงมาก  ต้องการทราบว่าต้ังไว้ เ พ่ือทําอะไร  มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มี

คําอธิบายใด ๆ   

   ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ต้ังไว้   450,000.-บาท         

ขอสอบถามว่าการรณรงค์ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้มีสถิติหรือไม่  รณรงค์

แล้วได้ผลเป็นอย่างไร  ทําไมถึงต้ังงบประมาณไว้สูงมาก  สมัยที่ผ่านมาที่ต้ัง

งบประมาณไว้สูงอาจเป็นเพราะผู้บริหารต้องเดินทางไปราชการหลายแห่ง

หลายคร้ังทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณด้านนี้มาก  แต่ปัจจุบันเทศบาลไม่มี

ผู้บริหารแล้ว ไมน่่าจะสิ้นเปลอืงค่าน้ํามันมากเพียงนี้ควรมีการพิจารณาส่วนน้ี

ด้วย  ดูแล้วต้ังไว้สูงเกินความเป็นจริง  พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล  3.5  

ตารางกิโลเมตร  ไมน่่าจะสิ้นเปลอืงค่าใช้จา่ยดา้นนีม้ากนัก 

   ค่าวัสดุการเกษตร  ต้ังไว้  120,000.-บาท  ใช้เป็นค่าวัสดุอะไรบ้าง  

ไมม่ีรายละเอียด   
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   ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้  600,000.-บาท  ขอดูสถิติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง  

และมีการประหยัดไฟฟ้าหรือไม ่อย่างไร   

   ค่าบริการโทรศัพท์  ต้ังไว้  100,000.-บาท  เป็นตัวเลขที่สูงมาก 

   ควรมีการกล่ันกรองมากกว่านี ้ ก่อนจะนําเสนอสู่สภาเทศบาลตําบล

สันป่าตอง  และเร่ืองถนนบรเิวณธนาคารกสิกรไทย  ว่ามีการเพ่ิมขึ้นไปถึงฝา

รางระบายนํ้าด้วยหรือไม ่ ควรคิดถึงการบํารุงรักษาด้วย 

  และในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง สมัยที่ 1 คร้ังที่  1  

ประจําปี   2561 ประ ชุมเมื่อวันที่   25 พฤษภาคม  2561 หน้า 16          

ได้สอบถามที่ประชุมว่า  “ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารการประชุมสภาเทศบาล วาระ

ที่ 6.1  หน้า  14  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากข้อมูล

โครงการ ข้อ 1 – 6  มีคําว่า  “กว้างเฉลี่ย”  “หนาเฉลี่ย”  และมีทั้ง  “หนา  

0.15 เมตร”  กองช่างได้ชี้แจงว่าจังหวัดไม่ให้ใช้คําว่าเฉลี่ย ให้ระบุให้ชัดเจน  

แต่เอกสารของเทศบาลกลับมีคําว่าเฉลี่ย  สรุปว่าควรใส่เฉลี่ยหรือไม่ควรใส่ ”  

และนายธีรภัทร  หลอดเข็ม   นายช่างโยธา  ได้ชี้แจงว่า   “สําหรับโครงการที่

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้หารือน้ัน  แต่ในกรณีที่จะนํามากําหนด

ราคากลาง  จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายทุกคร้ัง เพราะเกรงจะมีปัญหาในการตรวจรับงาน

ก่อสร้าง”  ซึ่งได้บอกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะบรรจุในเทศ

บัญญัติ  แตไ่ด้มขี้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่เหมือนกับที่เคยแจ้งให้ที่ประชุมทราบไว้    

และในวันน้ีก็มีการแก้ไขและขอเปลี่ยนแปลงตัวเลขเน่ืองจากมีข้อผิดพลาด

เกิดขึน้   สําหรับเร่ืองดังกล่าวจะหารือในวาระอื่น ๆ ต่อไป  เพราะในวาระน้ีขอ

พิจารณารา่งเทศบัญญัติตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   ในการจัดทําร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และเวลาการในการ

พิจารณาเร็วไปและไม่มคีําตอบให้สมาชกิสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  อยาก

ให้มีการกล่ันกรองให้ดกีว่านี ้ และงบประมาณดา้นที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็ลดลง

จากเดมิมาก   

นายจําลอง  ทาดาริน  ในส่วนตัวก็มีความเห็นเช่นเดียวกับที่  นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ในเร่ืองงบประมาณด้านค่าลงทุนและ

สิ่งก่อสร้างที่มียอดงบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมามาก  ถือเป็นประโยชน์ที่

ประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับลดลง  ควรมีการกลั่นกรองและวางแผนจัดทําให้

ดกีว่านี ้
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ประธานสภาเทศบาล  สําหรับเอกสารที่เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงที่แจกให้ที่ประชุมในวันน้ีน้ัน       

ได้เคยแจ้งให้เจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่ให้มีการแจกเอกสารในที่ประชุม  ควรมีการ 

แจกให้สมาชกิสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองก่อนจะมีการประชุม   และได้แจ้ง

ให้งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล  แล้วว่าหากมีเอกสารจะเข้าสภาเทศบาล 

ตําบลสันป่าตองพิจารณาจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์เท่าน้ัน  จึงจะนําเสนอต่อ

สภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขณะนี้ อ ยู่ในระเบียบวาระที ่  5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่าง   

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562   

(วาระที่ 1) ก่อนที่จะมีการยกมือเพ่ือรับหลักการ  สมาชิกสภาเทศบาลก็ต้อง

ร่วมกันอภิปราย และขอขอบคุณ นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลสันป่าตอง  ที่ได้อภิปรายเร่ืองงบประมาณด้านต่าง ๆ   ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคําว่าเฉลี่ย  ขอให้ผู้ที่ได้ดูแลรับผิดชอบด้านนี้คือกองช่าง

ได้มกีารตรวจสอบ ลงรายละเอียดให้ชัดเจน  ถูกต้อง  เพ่ือจะได้ไม่ ต้องมีการ

แก้ไขคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายอีก  ทําให้ประชาชนเสียประโยชน์

เสียเวลาให้การนําเร่ืองเข้าสภาเทศบาลเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง   ซึ่งจะมีปัญหา

ตามมาอีกมากมาย  บางคร้ังเร่ืองเล็ก ๆ น้อย หากไม่แก้ไข    ก็อาจจะเป็น

ปัญหาในภายหลังได้  ปัจจุบันถึงแม้ว่าเทศบาลตําบลสันป่าตองจะไม่มีผู้บริหาร

เทศบาล  แต่ยังมีหัวหน้าฝ่ายประจําคือปลัดเทศบาล        ซึ่งทํางานตาม

อํานาจหน้าที่ เทศบาล    และทําควบคู่กับหน้าที่ด้านฝ่ายบริหารด้วย  

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และอยากให้งาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล

ดําเนินการให้เร็วกว่านี้  ไม่ทราบว่าที่งาน/โครงการดําเนินการช้าเป็นเพราะ

สาเหตุใด อย่างไร ก็ไม่ทราบแน่ชัด  จะได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน  สําหรับปัญหา

ดา้นพ้ืนที่คาบเกี่ยวก็ค่อยแก้ไขปัญหากันไป    

ในวันที่   20  สิงหาคม  2561  ได้มีโอกาสไปอบรมกับกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลสันป่าตองร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล  ณ  

เทศบาลตําบลบ้านหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ความรู้เร่ือง

เอกสาร  การทํางานแตล่ะอยา่งสมควรจะมีเอกสารไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคําร้องให้

ดําเนนิการต่าง ๆ   ข้าพเจ้าจงึมีแนวคิดว่าเมื่อเทศบาลได้ มีหนังสือตอบคําร้อง

ว่าได้ดําเนินการตามคําร้องเรียบร้อยแล้วผู้ร้องควรมีหนังสือขอบคุณมายัง

เทศบาล  เทศบาลควรจัดทําแบบขอบคุณไว้ให้ ถือเป็น เร่ืองที่ดี  เทศบาลควร

พิจารณาดําเนินการดว้ย 
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นายสักการ  ณิยกูล  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองที่ให้แนวคิดในการ

ดําเนนิการ  และจะรับไว้พิจารณาดําเนินการต่อไป  

  เร่ืองเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่ตัวเลขเพ่ิมขึ้นน้ันเน่ืองจาก พื้นที่เทศบาลมี

ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปี  ทําให้ยอดต้ังไว้เพ่ิมขึ้น  ในปีที่ผ่านมาเห็นว่าการต้ัง

งบประมาณของเบี้ยยังชีพต้ังตํ่ามาก  เท่าที่ทราบคือมีการต้ังไว้น้อยกว่าความ

เป็นจริง  เช่น  ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่  จํานวน  1,000  คน  แต่ต้ังยอดเงินไว้  

จํานวน  800  คน   ทําให้เบียดงบประมาณด้านอื่น ๆ ของเทศบาล  ซึ่งไม่

ถูกต้องตามหลักการจัดทํางบประมาณ 

  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปี 2561  ต้ังไว้  5,726,260.-บาท  

แตป่ี 2562  น้ีต้ังไว้    3,703,500.-บาท   เห็นยอดต่างกัน  จริง ๆ ไม่ได้

ต่างกัน  เพราะที่เคยได้หารือกันไว้คือต้ังไว้เท่าเดิมคือ  3 ล้าน ที่หายไปสอง

ลา้นคือต้ังไว้เพ่ือให้งบประมาณด้านลงทุนมีเกิน 10 %  จึงต้ังงบประมาณไว้ที่

ค่าครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้นมาอีกสองล้าน    

  สําหรับงบประมาณค่าวัสดุต่าง ๆ น้ัน    ซึ่งได้มีการต้ังไว้น้อยและมีการ

โอนงบประมาณมาเพ่ิมเพื่อให้เพียงพอสําหรับการใช้จ่าย  ในปีนี้จึงต้ังไว้ตามที่

จ่ายจริงโดยอิงจากปีที่ผ่านมาอาจดูว่าตัวเลขสูงไป  และหากสมาชิกสภา

เทศบาลเห็นว่าสูงไปน้ัน  ก็จะปรับลดให้  สําหรับการใช้รถเพ่ือติดต่อราชการ

น้ันสว่นใหญ่เจ้าหน้าที่แทบจะไม่ได้ใช้รถสําหรับการติดต่อราชการเลย  หากมี

การประชุมหรืออบรมส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัวเพ่ือเดนิทางไปราชการมากกว่า 

  สําหรับดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ที่สมาชกิสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้

สอบถามว่าเหตุใดโครงการจึงล่าช้าน้ัน  ขอนําเรียนที่ประชุมว่าเน่ืองจาก      

เป็นเร่ืองระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีวิศวกรลงนามรับรองแบบแปลน

ก่อนจึงจะดําเนินการก่อสร้างได้   จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเทศบาล

ไม่ได้น่ิงนอนใจ  ขณะอยู่ระหว่างการหาทางออกเพ่ือให้สามารถดําเนินการ

ก่อสร้างได้  ในปี พ.ศ.2562  จะวางแผนการดําเนินการใหม่เพ่ือให้สามารถ

ดําเนนิการตามโครงการในเทศบัญญัติฯ ได้ทุกโครงการ 

  และในเร่ืองเอกสารอาจมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยไว้ด้วย  ขอน้อมรับไว้

และจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา   

  สําหรับรายละเอียดด้านค่าไฟฟ้า ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง  ในการประชุม

ประจําเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2561  จะสรุปให้ที่ประชุมทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอสอบถามเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ีสมาชกิสอบถามเพ่ิมเตมิ 



13 
 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอสอบถามต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

   เห็นชอบ  รวม  7  เสยีง  ได้แก่  

1. นางรพีพรรณ สุริยานรากร รองประธานสภาเทศบาล 

2. นายบุญส่ง  มูลอินตา สมาชิกสภาเทศบาล 

3. นายภัทรพงศ์ จันทรต๊ิ์บ สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นางแก้วเรือน นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาล 

5. สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นายจรูณ  อินตา  สมาชิกสภาเทศบาล 

ไมเ่ห็นชอบ  รวม  3  เสยีง  ได้แก่ 

1. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 

2. นายจําลอง  ทาดาริน สมาชิกสภาเทศบาล 

3. นายจิระพันธ์ สุอินไหว สมาชิกสภาเทศบาล 

งดออกเสียง  รวม  1  เสยีง ได้แก่ 

1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์ ประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล   ชีแ้จงเพ่ิมเตมิต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาเทศบาล  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการแปรญัตติ  เ พ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข

ถึง (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคท้าย คณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ

พิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  24  

ช่ัวโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ น้ัน   

และข้อ  103 (1)  คณะกรรมการสามัญ   ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวน

ไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน  โดยให้ดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น 
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และข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น    

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น         

หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิก

สภาท้องถิ่นเป็นผูเ้สนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วน

กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผูเ้สนอไมต้่องมีผู้รับรอง  การเสนอช่ือให้เสนอโดยไม่

จํากัดจํานวนเว้นแตท่ี่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

   และขอให้ที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ   ซึ่งตาม

ระเบียบฯ จํานวนไม่น้อยกว่าสามแตไ่มเ่กินเจ็ดคน  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2554  ข้อ  49  ญัตติร่าง

ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญั ติ น้ันไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง

กําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหน่ึง  

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง

ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นราย

ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ในกรณีที่เสนอสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรองเช่นเดยีวกับการเสนอญัตติการเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตาม

แบบท้ายระเบียบนี้ 

  ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีการพิจารณาสามวาระ

รวดเดยีวผู้แปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอพักการประชุม  10  นาที  เพ่ือให้สมาชกิสภาเทศบาลได้พิจารณาว่า

จะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวนเท่าใด  และขอให้ทุกท่านร่วม

ประชุมสภาเทศบาลต่อในเวลา   11.20  น. 

      -  เวลา 11.20 น. - 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบฯ    

ที่ประชุม  ได้หารือกันแล้วเห็นชอบให้กําหนดคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน  

5  คน 
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ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผู้ที่

เห็นสมควรไดรั้บเลอืกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเรียนเชิญ 

นายจรูณ  อินตา  ขอเสนอ  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างขอ้บัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน

เป็นผูรั้บรอง 

  ผู้รับรอง 

   1. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า 

   2. นายจําลอง  ทาดาริน 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือ ผู้ที่

เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯเพ่ิมเติมจากที่สมาชิกสภา

เทศบาลเสนอ   ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1  คือ  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอเสนอ  นายจําลอง  ทาดาริน   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน

เป็นผูรั้บรอง 

  ผู้รับรอง 

   1. นายนางรพีพรรณ สุริยานรากร 

   2. นายบุญส่ง  มูลอินตา 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผู้ที่

เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯเพ่ิมเติมจากที่สมาชิกสภา

เทศบาลเสนอ   ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  2  คือ  นายจําลอง  ทาดาริน 

นายธีระวัฒน์  ใจกล้า  ขอเสนอ  นางแก้วเรือน  นนเทศา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ 
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ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน

เป็นผูรั้บรอง 

  ผู้รับรอง 

   1. นายภัทรพงศ์ จันทรต๊ิ์บ 

   2. นายจรูณ  อินตา 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผู้ที่

เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯเพ่ิมเติมจากที่สมาชิกสภา

เทศบาลเสนอ   ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3  คือ  นางแก้วเรือน  นนเทศา 

นายจิระพันธ์  สุอินไหว  ขอเสนอ  นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน

เป็นผูรั้บรอง 

  ผู้รับรอง 

   1. นายจําลอง  ทาดาริน 

   2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผู้ที่

เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯเพ่ิมเติมจากที่สมาชิกสภา

เทศบาลเสนอ   ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  4  คือ  นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอเสนอ  นายธีระวัฒน์  ใจกล้า   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอขอให้สมาชิกสภาเทศบาล 2 ท่าน

เป็นผูรั้บรอง 

  ผู้รับรอง 

   1. นางแก้วเรือน นนเทศา 

   2. นายบุญส่ง  มูลอินตา 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผู้ ที่

เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯเพ่ิมเติมจากที่สมาชิกสภา

เทศบาลเสนอ   ขอเรียนเชิญ  
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ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  5  คือ  นายธีระวัฒน์  ใจกล้า 

เลขานุการ  สรุปรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.2562    

จํานวน  5  ท่าน  ดังนี้ 

1. นางรพีพรรณ สุริยานรากร 

2. นายจําลอง  ทาดาริน 

3. นางแก้วเรือน นนเทศา 

4. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ 

5. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2554)  ข้อ  109    

"การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคร้ังแรกให้เป็นหน้าที่

ของเลขานุการสภาท้องถิ่น"    จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุม

เพ่ือคัดเลอืกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ

แปรญัตติ   ในวันที่  22  สิงหาคม  2561   ณ  ห้องประชุมกองช่างเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง    หลังจากการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้ประชุม

เสร็จสิ้นลงแล้ว   โดยเลขานุการสภาเทศบาลจะได้ทําหนังสือเชิญประชุมต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครบแล้ว  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล

ช้ีแจงหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ 49 ญัตติ

ร่างข้อบัญญั ติที่ สภาท้องถิ่ นลงมติ รับหลักการแล้ว  ถ้ าจะ ต้องส่ ง ให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ัน

ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น

จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย    

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนด  ตามวรรคหน่ึง  
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ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ใ ด เห ็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง

ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นราย

ข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น

เป็นผูแ้ปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดยีวกับการเสนอญัตติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554   ข้อ 45 

วรรคสาม ญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได ้

และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อย

กว่า ย่ีสิบสี่ ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณน้ัน 

ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปจะขอให้ที่ประชุมกําหนดระยะเวลานําเสนอคําแปรญัตติ          

ต่อคณะกรรมการ แปรญัตติ ตามระเบียบที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงไปแล้ว

ข้างต้น 

ที่ประชุม  พิจารณารว่มกันแลว้ได้ผลสรุป ดังนี้ 

1.  กํ า ห น ด ใ ห ้ส ม า ช ิก ส ภ า เ ท ศ บ า ล    เ ส น อ ข อ แ ป ร ญ ัต ติ               

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   ดังนี้ 

- วันที่ 22  สงิหาคม  2561  เวลา  08.00 – 18.00  น.    

- วันที่  23  สงิหาคม  2561  เวลา  08.00 – 18.00  น. 

- วันที่  24  สงิหาคม  2561  เวลา  08.00 – 12.00  น. 

2. กําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติ  ในวันที่  24  สิงหาคม  2561   เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล   กําหนดประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ     

ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงความเห็นไว้แล้วในวาระที่ 2 และวาระที่  3     

ในวันที่   30  สงิหาคม  2561 เวลา 10.00 น.  ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

 



19 
 

5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

รายการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด งบประมาณ  

27,500.-บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) งานธุรการ ส านัก

ปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  พ.ศ.2561  ไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่    

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ   ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

พ.ศ.2561  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

รายการจัดซือ้ชุดเคร่ืองเสยีงพร้อมตดิต้ัง  จํานวน  1  ชุด   รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  

พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ

เปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น    

  เนื่องด้วย  งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล   มีความจําเป็นต้อง

จัดซื้อชุดเคร่ืองเสียง ติดตั้งบริเวณหน้าอาคารกองคลังเทศบาลตําบลสัน

ป่าตอง  เพ่ือใช้สําหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล  ได้แก่  การจัด

งานรัฐพิธี  จัดงานพิธีสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ    เ นื ่องจาก รายการ

ครุภัณฑ์สํานักงานดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ทําให้ไม่สามารถจัดซื ้อครุภัณฑ์ได้  

จําเป็นต้องมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

โอนลด 

รายการ งบประมาณ

ท่ีตัง้ไว ้ 

ปี 2561 

โอนลดมาแล้ว ปี 2561  

จ่ายไปแล้ว 

คงเหลอื งบประมาณ 

ท่ีขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

      

งานบริหารงานทั่วไป       

งบบุคลากร       

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)       

(3)ค่าตอบแทนพิเศษ

นายกเทศมนตรี/ 

รองนายกเทศมนตรี 

 

180,000.- - 90,500.-  89,500.- 27,500.- 63,000.-   

รวมโอนลด 180,000.- - 90,500.-    89,500.-  27,500.- 63,000.-  

          

รายการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ 
งบประมาณท่ีตัง้ไว้ 

ปี 2561 
คงเหลอื 

งบประมาณ 

ท่ีขอโอนเพิ่ม 

งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอนตั้งรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารท่ัวไป  

 งานบริหารท่ัวไป 

 งบลงทุน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

(1) จัดซือ้ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตัง้  จํานวน   

1  ชุด 

 -เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ใน

กิจกรรมของเทศบาล   โดยจัดซื้อตามราคา

ท้องตลาด   และทําการสืบราคาจากร้านค้าท่ี

จําหนา่ย   ไม่นอ้ยกว่า  3 ร้าน 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

27,500.- 

 

 

 

 

 

27,500.- 

 

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ - - 27,500.- 27,500.- 
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 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558 

 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.

2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

 3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) หมวด 3 ข้อ 

38 ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อน

วันประชุมไมน้่อยกว่าห้าวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน

แตห่ากสภาท้องถิ่นน้ันมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มี

สมาชิก   สภาท้องถิ่นรับรองหน่ึงคนเว้นแตต่ามกฎหมายหรอืระเบียบนี้กําหนด

วิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอยา่งอื่น 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอมติ

จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือ

จัดซื้อครุภัณฑ์  รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อชุดเคร่ือง

เสียงพร้อมติดต้ัง  จํานวน  1  ชุด  งบประมาณ  27,500.-บาท  (สองหมื่น

เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีช้ีแจงไปแล้วข้างต้น 

โปรดยกมอื 

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  ๑0 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

 

 

 



22 
 

 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

รายการจัดซื้อตู้ล าโพงอเนกประสงค์  จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ  

7,500.-บาท  (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  พ.ศ.2561  ไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่    

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ   ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

พ.ศ.2561  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

รายการจัดซือ้ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ จํานวน  1  ชุด    

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน

ไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

  เนื่องด้วยงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล   มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ     

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์  เพ่ือใช้สําหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล   

ได้แก่  การจัดงานรัฐพิธี  จัดงานพิธีสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ   และรายการ

ครุภัณฑ์สํานักงานดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ทําให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได ้ 

จําเป็นต้องมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนลด 

รายการ งบประมาณท่ีตัง้ไว ้ 

ปี 2561 

โอนลด 

มาแล้ว 

ปี 2561  

จ่ายไปแล้ว 

คงเหลอื งบประมาณ 

ท่ีขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารงานทั่วไป       

งบบุคลากร       

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)       

(4) เงินเดือน/ค่าตอบแทน

เลขานุการและท่ีปรึกษา  

นายกเทศมนตรี 

207,360.- - 104,256.-  103,104.- 7,500.- 95,604.-   

รวมโอนลด 207,360.- - 104,256.-    103,104.-  7,500.- 95,604.-  
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รายการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ 
งบประมาณท่ีตัง้ไว้ 

ปี 2561 
คงเหลอื 

งบประมาณ 

ท่ีขอโอนเพิ่ม 

งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอนตั้งรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารท่ัวไป  

 งานบริหารท่ัวไป 

 งบลงทุน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

(1) จัดซือ้ตู้ลําโพงอเนกประสงค์   จํานวน   1  

ชุด 

 -เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์แต่มีความจําเ ป็นต้องซื้อเพื่อใช้ ใน

กิจกรรมของเทศบาล       โดยจัดซื้อตามราคา

ท้องตลาด   และ   ทําการสืบราคาจากร้านค้าท่ี

จําหนา่ย   ไม่นอ้ยกว่า  3 ร้าน 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

7,500.- 

 

 

 

 

 

7,500.- 

 

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ - - 7,500.- 7,500.- 

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน    การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558 

  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.

2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

  3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) หมวด 3 ข้อ 38 

ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่าห้าวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคนแต่

หากสภาท้องถิ ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มี

สมาชิก   สภาท้องถิ่นรับรองหน่ึงคนเว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนด

วิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอยา่งอื่น 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี
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ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ต่อไปจะขอ

มต ิจ ากที ่ป ระช ุม  สมาช ิกสภา เทศบาลท ่าน ใด  เห ็นชอบ ให ้โอน เ ง ิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่เพื่อจัดซื ้อครุภัณฑ์  รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

รายการจ ัดซื ้อ ตู ้ลํา โพงอ เนกประสงค ์ จํานวน  1  ช ุด   งบประมาณ 

7 , 5 00 . -บ า ท   ( เ จ ็ด พ ันห ้า ร ้อ ยบ า ท ถ ้ว น )    ร า ยละ เ อ ียดตา ม ที่

นายกเทศมนตรีชี้แจงไปแล้วข้างต้น โปรดยกมือ  

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  ๑0 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร 1. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้ดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ยื่น

คําร้องมายังเทศบาล  ไม่ว่าจะเป็นการขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้  ตัดหญ้า

ในพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ  ซึ่งบางส่วนได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วนอยู่

ระหว่างดําเนินการ   และได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือพิจารณาดําเนินการ  และมีข้อเสนอขอให้เทศบาลได้กําหนดแบบตอบ

ขอบคุณไว้ สําหรับให้ประชาชนใช้ยื่นขอบคุณเทศบาลเมื่อได้ดําเนินการ

แล้วเสร็จ  ในวันนี้ก็ได้เขียนคําร้องทั่วไปเพ่ือขอบคุณเทศบาลที่ดําเนินการ

ตามคําร้อง  

  2. การเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้า  และการเชิญธงชาติลงใน

ตอนเย็นน้ัน  ขอให้ผู้ที่ทําหน้าที่ เชิญธงชาติได้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ให้

เหมาะสมกับการทําหน้าที่ดังกล่าวดว้ย  เพราะได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาออก

กําลังกายหรือมาใช้สถานที่เทศบาลในช่วงเวลาดังกล่าวว่าบางคร้ังแต่งกายไม่

เรียบร้อยเช่น  สวมกางเกงขาสั้น  หรือบางคร้ังไม่สวมเสื้อ  ซึ่งมองดูแล้วก็ไม่

เหมาะสมในการปฏิบัตหิน้าที่ดังกล่าว  

  3. ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ที่ประดับบริเวณสะพานแม่กุ้ง  สังเกตเห็นว่าสี

ซีดจาง ไมส่ดใสมีฝุ่นเกาะ  เน่ืองดว้ย ปัจจุบันช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการก่อสร้างถนน

และขุดลอก  บรเิวณแยกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  

มีการขุดลอกบางส่วน ต้ังแต่ส่ีแยก ธกส. และบริเวณร้าน รูท 108  ใส่ตะแกรง

เหล็กแทนฝารางแต่สังเกตว่าไม่ได้ขุดลอกตลอดสาย  มีฝุ่นและทรายปลิว

ตลอดเวลาบดบังทัศนวิสัยในการสัญจร  เทศบาลควรประสานงานกับผู้รับจ้าง

หรือหน่วยงานเจ้าของพืน้ที่เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ใช้เสน้ทาง 
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  4. แจ้งให้ที่ประชุมทราบเร่ืองผู้ป่วยในพื้นที่บ้านช่างกระดาษ  ไม่มีรถใน

การนําสง่ไปโรงพยาบาลตามใบนัดแพทย ์ ได้โทรศัพท์ประสานกับ 1669  ของ

เทศบาลตําบลทุ่งต้อม  ซึ่งได้รับคําตอบว่าไม่สามารถออกบริการนอกพ้ืนที่

รับผิดชอบได้  ต้องมีการขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนจึงจะออกบริการ

นอกพ้ืนที่ได้  และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลได้ลงนามรับรองให้ถึง

จะใช้รถบริการได้  และต้องแจ้งล่วงหน้า  3 วัน   เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ือง

สําคัญทีเ่ทศบาลควรพิจารณาจัดซื้อรถเพ่ือใช้บริการประชาชนในพื้นที่เพราะไม่

สามารถขอรับบริการจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ต้องขออนุญาตเป็นคร้ัง ๆ ไป  หาก

ดําเนนิการได้หรอืไมไ่ด้อยา่งให้ควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบดว้ย 

  สังเกตว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตําบลสันป่าตองส่วน

ใหญ่จะเป็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิต  จึงขอให้ทางเทศบาลได้พิจารณาแก้ไข

ปัญหาดา้นน้ีดว้ย  เพ่ือประชาชนในพืน้ที่ไดม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  5. การก่อสร้างถนนบริเวณข้างโรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา  ซึ่งได้มีการ

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว  และทราบ

มาว่าปัจจุบันไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างในโครงการดังกล่าวได้ไม่ทราบว่า

จริงเท็จประการใด  และหากดําเนินการไม่ได้จะมีการนํางบประมาณจํานวน

ดังกล่าวไปใช้สําหรับโครงการอะไร  ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย   

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นายธีระวัฒน์  ใจกล้า  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเร่ืองถนนบริเวณข้างป่าช้าป่าลาน  เป็นหลุม

ขนาดใหญ่กลางถนน  ซึ่งข้าพเจ้าได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่า  มีประชาชนนําหุ่น

ไล่กาไปต้ังบริเวณที่เป็นหลุมกลางถนน  และสําหรับปัญหาดังกล่าวได้แจ้งให้

กองช่างทราบแลว้โดยติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และกองช่างได้โอนสายให้

ติดต่อกับงานพัสดุ  ทําไมต้องให้สมาชิกสภาเทศบาลติดต่อประสานงานกับ

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีการโอนโทรศัพท์ไป-มา  และกรณีดังกล่าวประชาชนได้รับ

ผลกระทบและเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา เหตุใดจึงเพิกเฉยในการ

แก้ไขปัญหา  เทศบาล สามารถดําเนินการซ่อมแซมไปกอ่นได้หรอืไม ่อย่างไร 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นายจรูณ  อินตา  1. ขอสอบถามที่ประชุมเร่ืองการก่อสร้างถนน over lay สายมะจําโรง

บ้านพักป่าไม้  ไม่ทราบว่าปัจจุบันความคืบหน้าโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอน

ไหน อย่างไร  ซึ่งปัจจุบันเข้าสู่เดอืนที่ 6 แล้ว  หากมีขอ้ติดขัดให้แจ้งสมาชิกสภา

เทศบาลทราบดว้ย เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ที่ไดรั้บทราบ 
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  2. ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ในเขตเทศบาลตําบลสันป่าตอง

ในอดตีประมาณ 30 – 40 ปี น้ันส่วนใหญ่เป็นที่นา  ซึ่งจะมีลําเหมืองและแตก

ออกเป็นสาย ๆ ในพื้นที่  ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยไปแล้ว  จึงขอ

สอบถามกรณีที่ในโฉนดที่ดินปรากฏ ลําเหมืองสาธารณะอยู่แต่สภาพพ้ืนที่

ปัจจุบันไมม่ีลําเหมืองดังกล่าวแลว้ หากประชาชนจะทําการก่อสร้างอาคารใด ๆ 

จะต้องปฏิบัติเชน่ไร  เพราะเหตุดังกล่าวประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  

ตัวอย่างเช่น  ซื้อที่ดินขนาด 50  ตารางวา  ด้านหน้าติดถนนสาธารณะ  

ดา้นข้างติดลําเหมืองสาธารณะ  โดยในโฉนดที่ดนิปรากฏลําเหมืองสาธารณะอยู่ 

 และตามระเบียบฯจะต้องเว้นระยะจากลําเหมือง 3 เมตร  ซึ่งจะก่อสร้างอาคาร

ไม่ได้เลย  ในกรณีดังกล่าวก็เห็นใจทั้งสองฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นผู้ขออนุญาต และ

เจ้าหน้าที่ที่ต้องดําเนินตามให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

จึงขอหารือว่าจะดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในกรณีดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง  

ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนดว้ย 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นายจําลอง  ทาดาริน  การจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลได้ต้ังงบประมาณไว้แล้ว  แต่ปัจจุบันยัง

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างก็สอบถามมายัง

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองว่าจะมีการดําเนนิการจัดซือ้หรือไม ่อย่างไร  

จึงขอให้เทศบาลไดม้ีการจัดทําหนังสือชี้แจงถึงผลการดําเนนิการเป็นลายลักษณ์

อักษรให้สมาชิกสภาเทศบาลไดรั้บทราบเพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

พ้ืนที่ได้รับทราบอีกคร้ังหน่ึง   โดยให้ปลัดเทศบาล  กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   กองคลัง  แจ้งให้ประธานสภาเทศบาล  และประธานสภาเทศบาล

แจ้งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทราบและแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอหารือเร่ืองที่ นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งตัวข้าพเจ้าได้ไปตรวจสอบพร้อมกับ  นายจําลอง  

ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่มีการขุดลอกรางระบายนํ้าบริเวณสี่แยก ธกส. 

ซึ่งมีการเปลี่ยนฝารางระบายนํ้าโดยเอาฝารางระบายนํ้าเดิมออกและใส่ฝาราง

ระบายนํ้า  เน่ืองดว้ย ผู้บริหารชุดเดมิได้มกีารประสานงานกับหมวดการทางหาก

มีการเปลี่ยนฝารางระบายนํ้าเทศบาลจะไปขอฝารางระบายนํ้าเก่ามาเก็บไว้ที่

เทศบาลเพ่ือใช้เปลี่ยนหากมีฝารางระบายนํ้าของเทศบาลชํารุดเสียหาย  ซึ่งถือ

เป็นเร่ืองที่ดี  และเห็นควรดําเนินการประสานงานกับทางหลวงเพ่ือขอฝาราง

ระบายนํ้ากับทางหลวงต่อไป  และการขุดลอกบริเวณด้านทิศตะวันออกซึ่งไม่
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เคยขุดลอกลักษณะเป็นดินเลน  และบรเิวณโรงสีขา้วเชียงใหม่พลสุริยะ  และอีก

ฝั่งทิศตะวันตกหน้าร้านบั๊กบาร์ไปร้านถ่ายเอกสารและฝั่งหน้าร้านถ่ายเอกสาร  

จะไปตันบรเิวณทางเข้า ธกส. เทศบาลควรบูรณาการร่วมกับกรมทางในการขุด

ลอกลําเหมืองเพ่ือจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหานํ้าท่วมในพื้นที่ต่อไป และฝาราง

ระบายนํ้าควรขอความอนุเคราะห์ฝารางระบายนํ้าเก่ามาไว้ใช้ในเขตเทศบาล   

  2.  โครงการโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2558 – ปี พ.ศ.

2561   เห็นว่ามีโครงการก่อสร้างที่ยังคงค้างไม่ไดด้ําเนนิงานอยู่ประมาณ  15  

โครงการ  ขอฝากประธานสภาเทศบาลได้สอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา

เร่งดําเนินการดว้ย 

  ปัจจุบันมีช่าง  3  ท่าน  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ

ของเทศบาล    ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งข้อมูลให้สมาชกิสภาเทศบาลทราบดังน้ี 

1. โครงการต่อเติมอาคารกองช่าง ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร หลอดเข็ม  

ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 

2. โครงการก่อสร้างห้องนํ้าด้านหลังอาคารดับเพลิง ผู้รับผิดชอบ    

นายธีรภัทร หลอดเข็ม   ยังไมไ่ด้ดําเนินการ   

3. โครงการขยายเขตประปาช่างกระดาษ  ป่าลาน ฝั่งทางทิศใต้ 

ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร หลอดเข็ม  ยังไมไ่ด้ดําเนินการ   

4. โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณลําเหมืองแม่กุ้ง  ผู้รับผิดชอบ    

นายธีรภัทร หลอดเข็ม  ยังไมไ่ด้ดําเนินการ   

5. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. เ ช่ือม บ้านศรีก่อเก๊า 

ผู้รับผิดชอบ  นายธีรภัทร หลอดเข็ม   ยังไมไ่ด้ดําเนินการ   

6. โครงการติดต้ังราวกันตก เหล็กบริเวณคันคลองชลประทาน 

ผู้รับผิดชอบ นายธีรภัทร หลอดเข็ม  ยังไมไ่ด้ดําเนินการ   

7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณซอยศาลเจ้า -หมอวิ ชัย  

ผู้รับผิดชอบ นายพีราวัชร์  เขียววาท  อยู่ระหว่างดําเนนิการ 

8. โครงการก่อส ร้างหอกระจายข่ าวพร้อมเดิน สายในระบบ  

ผู้รับผิดชอบ   นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  ดําเนนิการแล้วเสร็จ 

9. โครงการก่อสร้างถนนข้างบ้านแม่หล้า  ผู้รับผิดชอบ นายสน่ัน  

หลวงมณีวรรณ์   ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 

10. โครงการก่อสร้างไหล่ถนนหมู่บ้านเอกกมล    ผู้รับผิดชอบ  

นายพีราวัชร์  เขียววาท  ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 
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11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันป่าตอง-แม่วาง  หน้าบ้าน

นายสง่า   ผู้รับผิดชอบ นายพีราวัชร์  เขียววาท  ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนมะจําโรงซอย 3  หน้า

บ้านอ.วินัย  ผู้รับผิดชอบ  นายพีราวัชร์  เขียววาท  ยังไม่ได้

ดําเนนิการ 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมบริเวณวัดต้นผึ้ง – สถานี

ทดลองข้าว  ผู้รับผิดชอบ  นายพีราวัชร์  เขียววาท  ยังไม่ได้

ดําเนนิการ 

14. โครงการก่อสร้างป้ายจราจรชุมชนสันป่าตอง  ผู้รับผิดชอบ 

นายพีราวัชร์  เขียววาท  ดําเนนิการแล้วเสร็จ 

15. โครงการก่อสร้างป้ายซอยชุมชนสันป่าตอง ผู้ รับผิดชอบ      

นายพีราวัชร์  เขียววาท  ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 

ตามที่ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบข้างต้น  สรุป  โครงการที่ค้างอยู่ดังนี ้  

- นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ยังไมไ่ด้ดําเนินการ  7  โครงการ   

- นายพีราวัชร์  เขียววาท  ยังไมไ่ด้ดําเนินการ  5  โครงการ   

- นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ ยังไมไ่ด้ดําเนินการ  1 โครงการ   

สรุปโครงการเขต  1  จํานวน  6  โครงการ   โครงการ  เขต  2    

จํานวน  5  โครงการ  ตามรายละเอียดโครงการที่ยังคงค้างไม่ได้ดําเนินการ     

จึงขอให้ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคร้ังต่อไปด้วย     

โดยให้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองทราบ  ให้จัดทําหนังสือ

ช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอสภาเทศบาลเพ่ือทราบตอ่ไป      

ดําเนนิการได้ให้แจ้งให้สมาชกิสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง ทราบดว้ย 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ   

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอขอบคุณเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ในวันที่  12  สิงหาคม  2561  

ที่ผ่านมา  ซึ่งอําเภอสันป่าตองได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แม่ตัวอย่าง    

ประจําปี  พ.ศ.2561  ในโอกาสน้ีขอขอบคุณปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล 

ที่ไดค้ัดเลอืกและสง่รายช่ือข้าพเจ้าเป็นตัวแทนเทศบาลให้อําเภอสันป่าตองร่วม

เป็นแม่ดีเดน่ประจําปี  พ.ศ.2561    

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้สอบถามที่ประชุมข้างต้น 

ขอปลัดเทศบาลได้พิจารณาดําเนินการด้วย  โครงการก่อสร้างของเทศบาลที่

ยังไม่ได้ดําเนินการเห็นว่ายังไม่ได้ดําเนินการหลายโครงการ  ควรพิจารณา

ดําเนินการด้วย  หากดําเนินการได้หรือไม่ได้อย่างไร  ให้แจ้งที่ประชุมสภา
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เทศบาลตําบลสันป่าตองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เพ่ือจะได้แจ้งให้

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองทราบและแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  ในวันที่  22  สิงหาคม  2561  ขอเชิญผู้อํานวยกองทุกกองงาน และ

หัวหน้าฝ่าย  ร่วมประชุมในเวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม    

  และสําหรับเร่ืองที่นายธีระวัฒน์  ใจกล้า  ได้สอบถามที่ประชุมเร่ืองถนน

ข้างป่าช้าป่าลานเป็นหลุมบ่อน้ัน  ปลัดเทศบาลได้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับจ้างราย 

ดังกล่าวแลว้ซึ่งผู้รับจ้างก็รับทราบแล้ว  แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มาดําเนินการ 

ซ่อมแซมแต่อยา่งใด  และจะให้งานพัสดุ กองคลังดําเนินการตามระเบียบตอ่ไป  

  เร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้ 

สอบถามน้ัน  เทศบาลตําบลสันป่าตองจะดําเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562   และขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมเร่ืองการใช้รถกูชี้พกู้ภัย ขอให้ใช้

ตามวัตถุประสงค์เท่าน้ัน  ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่าน้ัน  จะไม่มีการรับ-ส่งผู้ป่วยไป

พบแพทยต์ามใบนัด     โดยจะวางแผนเร่ืองบุคลากรที่ดําเนินการดูแลในเร่ือง

ดังกล่าวตอ่ไป  

  สําหรับเร่ืองงานก่อสร้างบริเวณสี่แยก ธกส. สันป่าตอง  จะได้มอบให้

กองช่างติดต่อประสานงานกับหมวดทางการต่อไป  

  ขอบคุณ นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  ที่ได ้

ช่วยเตือนเร่ืองธงชาติ ธงสัญลักษณ์ที่ติดบริเวณสะพานแม่กุ้ง  ซึ่งจะได้แจ้งให้

เจ้าหน้าที่ไดดู้แลต่อไป 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ เทศบาลตําบลสันป่าตอง ควรจัดทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ฝา

รางระบายนํ้าของกรมทางหลวงเพ่ือนํามาใช้ในพื้นที่เทศบาลตําบลสันป่าตอง

ต่อไป 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์  ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุมเร่ืองการก่อสร้างถนนข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์

ศึกษา  โดยกองช่างได้ดําเนินการตรวจสอบกับงานแผนที่ภาษีแล้วปรากฏว่า

แนวก่อสร้างเป็นลําเหมืองสาธารณะ  แนวเขตไม่ชัดเจนกล่าวคือเป็นถนนของ

เทศบาลที่ได้ก่อสร้างไปแล้วล้ําเข้าไปในพื้นที่เอกชน  รายนายวิโรจน์ ลอมศรี   

ซึ่งยังไม่มีการยกที่ดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด  ได้หารืองานนิติการ

แล้ว  เห็นควรให้มีการยกที่ดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์  สําหรับเร่ืองการแจ้ง

ให้เจ้าของที่ดินไปดําเนินการยกที่ดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์น้ันเห็นควรขอ

ความอนุเคราะห์สมาชกิสภาเทศบาลไดด้ําเนนิการประสานกับเจ้าของที่ดินเพ่ือ

ดําเนนิการต่อไป  และสําหรับการที่จะก่อสร้างถนน over lay  ได้หรือไม่ได้น้ัน  
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จะต้องหารือกับงานนิติการว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร  เพราะ

ที่ดังกล่าวยังคงมีสภาพเป็นลําเหมืองในโฉนด  และเข้าไปในที่ดินเอกชน หาก

ก่อสร้างไปแล้วจะผิดระเบียบหรือไม่  และสภาเทศบาลจะต้องรับผิดชอบ

หรือไม ่  

  สําหรับที่ นายธีระวัฒน์  ใจกล้า  สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเร่ือง

ถนนบรเิวณป่าช้าป่าลานที่เป็นหลุมกลางถนนน้ัน  ซึ่งปลัดเทศบาลได้ชี้แจงให้ที่

ประชุมทราบแลว้นัน้ 

  ตามที่  นายจรูณ  อินตา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง          

ได้สอบถามเร่ืองถนน over lay บ้านพักป่าไม้  น้ัน  มีปัญหาเร่ืองเอกสาร  โดย 

กองช่างได้มอบให้  นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา  เป็นผู้ ติดต่อ 

ประสานงานน้ัน  ขออนุญาตให้นายธีรภัทร หลอดเข็ม  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม

ทราบต่อไป 

นายธีรภัทร หลอดเข็ม  สําหรับโครงการดังกล่าวข้างต้นน้ัน  ปัญหาของการก่อสร้างถนนสาย

ดังกล่าวนัน้ เกิดจากมีการเวนคืนที่ดินสาย 1013  ทําให้การก่อสร้างต้องปรับ

ความยาวลงและความกว้างของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง  โดยจะต้องมีคํา

ว่าเฉลี่ย  เพราะสภาพพื้นที่ถนนมีความกว้างแตกต่างกัน   หากใส่ความกว้าง

คงที่ไว้ทางคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะไม่สามารถตรวจรับงานก่อสร้างได ้ 

และกองช่างไม่สามารถทําแบบแปลนความกว้างของโครงการแตกต่างกันแตล่ะ

ช่วงได้  การจัดทําโครงการจะต้องทําความกว้างมาตรฐานขนาดใดขนาดหน่ึง

เป็นอันดับแรก  และหากถนนน้ันทางกายภาพมีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

แตกต่างไป จะต้องมีการแก้ไข  ซึ่งถนนสายบ้านพักป่าไม้จึงต้องมีการแก้ไข  

และต้องจัดส่งไปจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือขออนุมัติ  ซึ่งกองช่างได้ดําเนินการตาม

ขั้นตอนดังกล่าวไปแลว้  แตเ่น่ืองดว้ยมกีารโอน (ย้าย) เปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่  เร่ืองดังกล่าวจึงถูกชะลอไป  และปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ก็ไดม้าดํารงตําแหน่งแล้ว  และจังหวัดไดต้อบหนังสือหารือให้เทศบาล

ตําบลสันป่าตอง  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2561  และอําเภอได้แจ้งให้

เทศบาลทราบในวันที่  13  สงิหาคม  2561   ที่ผ่านมา  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน

เตรียมสัญญาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาต่อไป 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ ขณะน้ีกองช่าง ได้ทําบันทึกแจ้งกองคลัง  เพ่ือจัดทําบันทึกแนบท้าย

สัญญาจา้งต่อไป 

 



31 
 

  สําหรับเร่ืองการก่อสร้างอาคารในพืน้ที่เทศบาลตําบลสันป่าตอง  และมี

หลายแห่งที่มีปัญหาเช่นเดียวกับที่  นายจรูณ  อินตา  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง  ได้แจ้งให้ทราบเมื่อข้างต้น  ตัวอย่างเช่น  บางแห่งสภาพ

พื้นที่ไม่มีลําเหมืองแต่ปรากฏในโฉนดมีลําเหมืองปรากฏอยู่  เป็นปัญหา

ทางกฎหมายไดร้ะบุให้ห่างจากลําเหมือง  3 เมตร   ที่ดินบางแห่งด้านหน้า         

และด้านหลังติดลําเหมืองทั้งสองด้านก็ไม่สามารถก่อสร้างอะไรในที่ดินได้เลย  

เพราะติดขัดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ในส่วนของกองช่างได้หารือ

กับนายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา  ซึ่งมีตําแหน่งเป็นเลขานุการสมา

พันธุ์ชมรมช่างแห่งประเทศไทย  มีเครือข่ายอยู่ทุกจังหวัดและได้ฝากให้หารือ

เร่ืองดังกล่าวกับทางชมรม  ซึ่งก็มีแนวคิดว่าหากมีประชาชนผู้ขออนุญาต

ก่อสร้างอาคารแต่ติดปัญหาดังกล่าวข้างต้นและจัดทําหนังสือร้องเรียนมายัง

หน่วยงาน  ก็จะนําหนังสือร้องเรียนดังกล่าวสอบถามผ่านสมาพันธ์ชมรมช่าง

แห่งประเทศไทยให้ช่วยผลักดันในเร่ืองดังกล่าว   ซึ่งหากข้อร้องเรียนผ่านก็เป็น

เร่ืองที่ดีต่อท้องถิ่นจะได้มแีนวทางดําเนนิการ 

 นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

โดยตรง  มีทางแก้ไข  ซึ่งมอบอํานาจสภาท้องถิ่นที่สมารถออกขอ้บัญญัติที่แย้ง

กั บพระรา ชบัญญั ติค วบคุ ม อาค าร ได้   กล่ า ว คื อ   ข้ อ บัญญั ติ แ ย้ ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารแย้งกฎกระทรวง  โดยให้อํานาจมากคือถ้า

รัฐมนตรีไม่พิจารณาเร่ืองดังกล่าวภายใน  30  วัน  และ 60 วัน  สามารถ

ประกาศใช้ไดเ้ลย    แตส่ําหรับเร่ืองลําเหมืองซึ่งชุมชมในพืน้ที่ได้เจริญขึ้นสภาพ

ภูมิศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงไปมากไม่มีลําเหมืองให้เห็นแล้ว    สําหรับคํานิยาม 

แหล่งนํ้า  ตามพจนานุกรม  คือสภาพที่มี นํ้าไหล  ซึ่งเป็นข้อถกเถียงกัน  

ปัจจุบันท้องถิ่นไมส่ามารถทําหนังสือหารือกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดได้  ขณะนี้โยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งหนังสือมาเมื่อเดือนมิถุนายน  

2561  ที่ผ่านมาว่าไม่สามารถตอบข้อหารือให้หน่วยงานอื่นได้ ต้องให้

สว่นกลางตอบข้อหารือเพียงอย่างเดียว    สําหรับลําเหมืองที่มีปัญหาในพ้ืนที่

จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างไรน้ัน ก็ยังพอมีวิธแีก้ไขอยู่  กล่าวคือ สามารถ

แจ้งเปลี่ยนสภาพการใช้งานให้เป็นถนนสาธารณะ  หรือสิ่งสาธารณะ  ใช้

ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพ   และขอแก้ไขตําแหน่งที่ นายสน่ัน หลวง

มณีวรรณ์  นายช่างโยธา  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้างต้นน้ัน  ตําแหน่งที่

ถูกต้องคือ  เลขาธิการสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของช่างประเทศไทย 
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นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์  สําหรับด้านโครงการก่อสร้าง   นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง แจ้งว่าล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานน้ัน  ขอช้ีแจง

ว่าเน่ืองดว้ยปัจจุบันเทศบาลต้องดําเนินการจัดซือ้จัดจ้างตาม  พระราชบัญญัติ

จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561   ซึ่งบังคับใช้ทั่วประเทศ  และหน่วยงานอื่นก็มี

ปัญหาในการปฏิบัติเหมือนเช่นเทศบาลตําบลสันป่าตอง   ซึ่งเทศบาลไม่ได้น่ิง

นอนใจได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์กับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เชียงใหม่เมื่อวันที่   11  กรกฎาคม  2561  เพ่ือขอความอนุเคราะห์

บุคคลากรในการออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เทศบาลเพราะต้องใช้

วิศวกรระดับสามัญในการออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่าน้ัน  และโยธาธิ

การและผังเมืองได้ตอบหนังสือ  กระบวนการต่อไปคือขอความอนุเคราะห์

หน่วยงานข้างเคียงที่มีศักยภาพในการออกแบบ    ต้องใช้วิธีจ้างเหมา  แต่

ปัญหาคือจะใช้งบประมาณในสว่นใดจา้ง  จึงได้หารือปลัดเทศบาล  ช่าง  คลัง  

พัสดุ  ว่าต้องใช้งบประมาณในหมวดใด  ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป  แต่จะใช้วิธีโอน

งบประมาณมาซึ่งจะเสนอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติในวันที่   30  

สงิหาคม  2561    สําหรับโครงการก่อสร้างของเทศบาลน้ันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

หน้าที่ในองค์กรนีม้านานพอสมควรการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการควบคุมงาน

ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก็ไม่เห็นเป็นปัญหาแต่อย่างใด  จะช่วยกัน

ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานใคร  แต่ปัจจุบันมีกฎระเบียบออกมาเพ่ือบังคับใช้

มากกว่าเดิมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงานต้องถือปฏิบั ติอย่างเคร่งครัดหากไม่

ดําเนนิการตามระเบียบที่กําหนดก็จะผิดระเบียบและมคีวามผิดได้ 

ประธานสภาเทศบาล  สําหรับที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างถนนข้างโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษาน้ัน  

เจ้าของที่ดินก็พร้อมที่จะยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์  และสําหรับปัญหา

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถก่อสร้างได้เน่ืองจากติดระเบียบ

ปฏิบัตติามพระราชบัญญัติจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ.2561  ซึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติ

เหมือนกันหมด  และสําหรับในจังหวัดเชียงใหม่น้ันจะมีเพียงเทศบาลนคร

เชียงใหม่เท่าน้ัน   ขอฝากให้กองช่างได้ไปหารือการปฏิบัติงานกับองค์การ

บรหิารสว่นตําบลท่าวังพร้าว  เพราะเห็นว่าสามารถดําเนินการได้ควรไปหารือ

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติมาใช้กับเทศบาลตําบลสันป่าตองต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลเสนอเร่ืองอื่น ๆ ขอปิดการประชุม  

เลกิประชุมเวลา    12.30   น. 

 

      (ลงช่ือ)          จดบันทึกการประชุม  

        (  นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

    ตรวจรายงานการประชุมถูกต้อง 

เมื่อวันที่         เดือนสงิหาคม  พ.ศ.2561 

(ลงช่ือ)             ประธานกรรมการ                      

        ( นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ )              

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง                   

(ลงช่ือ)          กรรมการ    

       (  นางแก้วเรือน   นนเทศา  )     

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

(ลงช่ือ)            กรรมการ/เลขานุการ  สภาเทศบาลต าบลสันป่าตองรับรองรายงานการประชุม 

       (  นายบุญส่ง   มูลอินตา  )     ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันที ่

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง             

 

         

  

     

 

 

 

 
  


